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ระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ดงัต่อไปนี ้
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……./ระเบียบวาระท่ี 1 
ระเบียบวาระที่ 1 -เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 

ประธานสภาฯ   1.1 แต่งตั งผู้น้าสวดมนต์ในการจัดประชุมแต่ละครั ง 
(นายยอด  หอมประเสริฐ)     ก่อนอื่นนะครับก็จะขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการประชุมทุกครั้งเป็นหน้าที่ 

ของสภาอยากจะหารือว่าเราน่าจะมีเสนอให้มีท่านสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นผู้นํา
สวดมนต์กันนะครับ คือจะต้องมาให้สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง เป็นคนพานําสวด
มนตไ์หว้พระนะครับ เนื่องจากท่านปลัดทํามานานแล้วให้ท่านใดมาร่วมไม่ทําเรา
ก็คือไปจุดเทียนชนวนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็กล่าวนําพระน่าจะได้นะครับ ใน
ส่วนของโต๊ะหมู่บูชาเรามีธูปมีเทียนและยังไงเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะครับคงจะ
สมัยประชุมต่อไปก็ทํากันนะครับไว้โอกาสหน้า 
1.2 การปรับปรุงพื นที่อาคารด้านหน้าเอาท้าเป็นศูนย์งานป้องกัน 
    ตามท่ีได้สอบถามไปยังสถานีตํารวจท่าบ่อแล้ว นั้นอาคารหลังนี้ไม่ได้สร้างจาก
งบประมาณสถานีตํารวจ แต่มีการดําเนินการสร้างในอดีตนายกที่ผ่านมา นั้น ได้
ปรึกษาไปยังทางท่านรองนายกแล้วว่า ทางองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง จะ
ดําเนินการปรับปรุงอาคารด้านหน้าให้เป็นศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่
ด้านหน้าเวลามีเหตุด่วนเกิดข้ึนจะได้ช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วน หรือ มีการตั้งด่าน
ตรวจ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จะได้สะดวกหรือมีกิจกรรมโครงการ อะไรก็เอาป้าย
มีภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ จัดบอร์ดให้ดูสวยงาม 
1.3 โครงการขุดลอกหนองล่องกุ้ง 
      ตามท่ีสํานักงานชลประทานจังหวัดหนองคาย ได้ออกสํารวจโครงการในการ
ขุดลอกหนองล่องกุ้งนั้น ซึ่งปีที่ผ่านมาตอนออกสํารวจนั้นอยู่ระหว่างคาบเกี่ยว
ปีงบประมาณไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ตามที่พ่ีน้องชาวบ้าน น้ําโมงหมู่ท่ี 1 
หมู่ที่ 2 หรือบ้านทุ่มก็ดี ที่รับประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ ยังไม่มสีามารถเข้า
ดําเนินการสร้างได้ ตามจริงแล้ว เขาก็อยากให้มีการขุดลอกเนื่องจากว่ามีการ
ออกแบบมีแบบ มีแผน แต่ทางชลประทานแจ้งมาว่าเป็นพ้ืนที่คาบเก่ียวกันอยู่ใน
ระหว่าง อบต.น้ําโมง กับ อบต. ท่าบ่อ นะครับทางชลประทานหนองคายแนะนํา
ให้ให้ อบต.น้ําโมงและทําหนังสือไปที่ชลประทานว่าสามารถเข้าดําเนินการได้เลย
คือเราไปขออนุญาตเขาก็จะดําเนินการส่งมาทางนี้ก็จะฝากไว้กับท่ีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของ อบต.น้ําโมง ของเรานะครับให้ออกหนังสือว่าให้ชลประทาน
จังหวัดหนองคายเข้ามาดําเนินการได้เลยที่หนองล่องกุ้งที่เขาพร้อมแล้วมีทุกอย่าง
ครบแล้วก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะออกมาดําเนินการให้ต่อไป 
1.4 สถานการณ์โควิด -19  
           ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้   ได้มีการประกาศว่าจัดเตรียมปรับ
มาตรการ "ถอดแมสก์" หรือ "หน้ากากอนามัย" ในพ้ืนที่นําร่องเป็นจังหวัดที่ที่
ได้รับโอกาสนี้ 13 จังหวัดที่ว่าจะได้เปิดหน้ากากคุยกันแล้วกินข้าวกันแล้ว แต่
ยังคงให้ใส่ไว้ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง , ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิดและ
อากาศไม่ถ่ายเท และ การเข้าร่วมกิจกรรมคนจํานวนมาก ปัจจุบันเราสวม
หน้ากากอนามัยกันจนชินแล้ว ดังนั้น กรณีการอยู่ในกลุ่มคนรู้จัก มีการตรวจเช็ก
ปัจจัยเสี่ยงแล้วว่า ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไร ก็สามารถถอดได้กันเป็นครั้งคราว ไม่ได้
บังคับว่าจะต้องสวมหรือจะต้องถอด พอเราเดินเข้าสู่การเป็นโรคประจําถ่ิน มีการ 
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……./ผ่อนคลาย 
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มาเยอะแล้ว เราก็มีการประเมิน ซึ่งเราก็ม่ันใจว่า
ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ ประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้
สวมหน้ากากอนามัยก็ดีกว่า” ท่านปลัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่โปรดนําเรียนให้
ที่ประชุมทราบ 
 

ปลัด อบต.   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ทุกท่านครับ สาํหรับแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ครับ 

1.5 ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่และข้าราชการโอนย้าย 
ตามท่ีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดสอบบุคคลเพื่อเข้าบรรจุ

เป็นพนักงานข้าราชการหลายปีที่ผ่านมานั้น องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงก็ได้
ขอใช้บัญชีกรมสําหรับตําแหน่งพนักงานที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง ขอไว้จํานวน 
5 ตําแหน่ง  ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ตําแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ 
2) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
3) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4) นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
5) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
ซ่ึงข้าราชการใหม่ที่จะได้บรรจุ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงของเรา 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  จํานวน 5 ท่านนะครับตามโครงสร้างของกรอบ
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่งที่ขาดเป็นข้าราชการ ซึ่งจะต้อง
ไปรายงานตัวที่จังหวัด และก็มาท่ีอําเภอท่าบ่อ แล้วก็ส่งมาให้ที่ อบต.น้ําโมง แจ้ง
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบร่วมกัน 

ในส่วนนี้ก็จะมีพนักงานข้าราชการของเรา ก็จะได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสา คือ นางสาวสุพรรษา  แก้วเนตร หรือน้องตุ๊กตา  
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ซึ่งย้ายไปดํารงตําแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไปชํานาญการ เพ่ือไปหาประสบการณ์ในตําแหน่งงานใหม่ ซึ่งจะ
ย้ายไปในวันที่  มิถุนายน 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําโมงบางส่วนก็จะร่วมเดินทางไปส่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ในช่วงเช้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสา เสร็จจากท่ีนั้นก็จะกลับมาเตรียม
ต้อนรับข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ ที่ อบต.น้ําโมง 
1.6 การติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองระดับประเทศ 

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติก็เห็นว่าเป็นวันพรุ่งนี้
(31 พฤษภาคม) ตอนนี้ทางสภาผู้แทนราษฎร กําลังจะผ่านไม่ผ่านวาระ 1 ของ
การทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ไม่ผ่านก็ถือว่านายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาไม่สามารถผ่านได้ วาระท่ี 1 ขึ้นอยู่กับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และ สมาชิกวุฒิสภา ส.ว. จะมีมติเป็นเอก
ฉันท์หรือไม่ ถ้าผ่านวาระที่ 1 ก็เข้าวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และข้ันตอนที่ 3 ลง
มติ ต่อไป ส่วนของเราในที่ของเราคือก็จะประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 66 เข้าสภามีการเสนอร่างข้อบัญญัติในวาระหนึ่ง 

……./เหมือนกัน 
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เหมือนกัน รูปแบบก็เหมือนกันกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ซึ่งอีกไม่กีเ่ดือน
ข้างหน้านี้ทางคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องก็จะได้จดัเตรียมยกร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี ในส่วนนี้ก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของสภาให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะครับ 

1.7 การออกส้ารวจข้อมูลปรับสภาพพื นที่อยู่ของผู้ด้อยโอกาส 
ในส่วนของเรื่องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ออกสํารวจ

ข้อมูลเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่อยู่ของผู้ด้อยโอกาสภายในตําบลน้ําโมง ขอแจ้งให้
ทราบและคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนคนพิการก็ได้มีมติประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ผ่านมาจํานวนหลังคาเรือนของผู้พิการในพ้ืนที่ตําบลน้ําโมง สรุปออกมาแล้วได้
ประมาณ 12 จํานวนหลังคาเรือน ซ่ึงคณะกรรมการศูนย์คนพิการของเรา โดยมี
ท่านนายกเป็นประธานในตําแหน่งแขวนไว้ที่เสนอให้จังหวัดขึ้นทุกวันนี้ในเรื่อง
ของการทําโครงการนั้นจะต้องมีในแผน และจะต้องมีการคีย์ข้อมูลลงในระบบ
และในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเช็คดูนะครับเหมือนกับนโยบาย
ของรัฐบาลภายใน 30 กันยายนปี 65 นี้ตามนโยบายรัฐบาล จะต้องไมม่ีคนจน
ซ่ึงกําลังเร่งให้เจ้าหน้าที่ออกสํารวจตรวจสอบตัวชี้วัดการกรอกข้อมูล จปฐ.บอก
ว่าจะต้องผ่านเกณฑ์หมด ก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ทาง
เกษตร ปศุสัตว์ จะผ่านไม่ผ่านก็ต้องคีย์ลงระบบเลยแล้วระบบนี้จะไปโชว์อยู่ที่
ส่วนกลางนะที่ที่คณะดนตรีเขาจะดูว่าตอนนี้ทั่วประเทศทุกหมู่บ้านในประเทศ
ไทยไม่มีคนจนซึ่งเป็นตัวชี้วัดของข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศไทย
ก็คงมีเรื่องที่จะนําเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับขอเรียนเชิญท่าน
ประธาน 

 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   - รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) - สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1  ประจําปี  2565 เมื่อวันจันทร์ที่  23   

พฤษภาคม 2565 ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดูว่าในรายงานการประชุมที่ครั้งที่
ผ่านมา นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหม หรือมเีพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่สภาเห็นชอบ
หรือไม่ ถ้าหาก ผู้ช่วยเลขานุการสภาพิมพ์ตกหล่น หรือมีการเพ่ิมเติมโดยพละการ 
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา หากสมาชิกสภา
ฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อความใด  ขอได้โปรดนําแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ/ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 
 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใด จึงขอมติท่ีประชุม  
(นายยอด  หอมประเสริฐ) 
มติที่ประชุม                 - มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด จํานวน 11 ท่าน ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง 
 ……./สมัยสามญั 
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- สมัยสามัญ สมัยที่  2 คร้ังที่  1 ประจําปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่  23   
พฤษภาคม 2565  
รับรองรายงานการประชุม  11 เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
- งดออกเสียง     1 เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     - เสียง 
- ไม่มาประชุม      - เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 - สืบเนื่องจากการประชุมทีผ่่านมา/กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ  - ไม่ม ี
(นายยอด  หอมประเสริฐ) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบวิธีงบประมาณ และรายละเอียด 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) ให้ท่ีประชุมทราบ  
 

เลขานุการสภาฯ  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อโอนงบประมาณ  
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2565 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  4.1 โอนงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2565 
  ส้านัดปลัด จ้านวน 2 รายการ 

4.1.1 โอนลด   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค งบประมาณอนุมัติ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 22,300 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
จํานวนเงินที่โอนลด 22,300 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณหลังโอน 0 บาท (ศูนย์บาท)    

     โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ขนาด ๔,๐๐๐ 
ANSI Lumens (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๔) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ 
ละ ๒๙,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อน
โอน 0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม ๒๒,๓๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสาม
ร้อย) งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๒๒,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อย) 

……./เนื่องจาก 
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เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ/ตั้งเป็น
รายการใหม ่

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) งบประมาณงบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่อง 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๔) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๙,๙๐๐. - บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม ๒๒,๓๐๐.- บาท งบประมาณ
หลังโอนเพ่ิม ๒๒,๓๐๐.-บาท เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ/ตั้งเป็นรายการใหม่  นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
 

เลขานุการสภาฯ  4.1.2 โอนลด   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ตอบ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   งบประมาณตั้งไว้ 305,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณ 
ก่อนโอน 71,2๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนลด ๗,๖๐๐.-
บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 63,6๐๐.- (หกหมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน)     

โอนเพิ่ม   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ขนาด ๔,๐๐๐ 
ANSI Lumens (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๔) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ 
ละ ๒๙,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณก่อน
โอน ๒๒,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อย) โอนเพิ่ม ๗,๖๐๐.-บาท 
(เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน ๒๙,๙๐๐.- (สองหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ/ตั้งเป็นรายการใหม ่

 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) งบประมาณงบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่อง 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี๒๕๖๔) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๙,๙๐๐ .- บาท  
งบประมาณก่อนโอน ๒๒,๓๐๐.-บาท โอนเพ่ิม ๗,๖๐๐.- บาท งบประมาณหลัง
โอน ๒๙,๙๐๐ .-  เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ/ตั้งเป็นรายการใหม่  นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
……./กองช่าง 
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กองช่าง 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 จ้านวน 3 รายการ 

4.1.3 โอนลด  แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปางบลงทุนประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่งพร้อม
อุปกรณ์อ่ืนๆ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 1 เฟส จํานวน  4  ชุดๆละ 22,000 
บาท) งบประมาณอนุมัติ  88,000  บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน88,000  บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนลด 
30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 58,000   บาท (ห้า
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน (จัดซื้อ
เครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนชิน 9 แรงม้า  MARTON ขนาด 14 นิ้ว 
สีส้ม จํานวน  1  เครื่อง) (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์
บาท) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) (ตั้งเป็น
รายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน (จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
พร้อมเครื่องยนต์เบนชิน 9 แรงม้า  MARTON ขนาด 14 นิ้ว สีส้ม จํานวน  1  
เครื่อง) ตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ นั้นมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 

4.1.4  โอนลดแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปางบลงทุนประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร(จัดซื้อเครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่งพร้อม
อุปกรณ์อ่ืนๆ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 1 เฟส    จํานวน  4  ชุดๆละ 
22,000 บาท) งบประมาณอนุมัต ิ 88,000  บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนลด 14,000  
บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอน 44,000บาท (สี่หมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (จัดซื้อ
เครื่องคอริ่ง (แท่น+กระบอกเจาะคอนกรีต)พร้อมฐานรถเข็นเครื่องคอริ่ ง รุ่น 
DCM-205 จํานวน  1  เครื่อง) (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
(ศูนย์บาท) งบประมาณก่อนโอน  0 บาท (ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม 14,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)(ตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้) 

……./ประธานสภา 



~ 8 ~ 
 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (จัดซื้อเครื่องคอริ่ง 
(แท่น+กระบอกเจาะคอนกรีต)พร้อมฐานรถเข็นเครื่องคอริ่ง รุ่น DCM-205 
จํานวน  1  เครื่อง) (ราคาตามท้องตลาด) โอนเพ่ิม 14,000 บาท ตั้งเป็น
รายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
 

 4.2.5 โอนลด  แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปางบดําเนินงาน
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ (โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา) งบประมาณ
อนุมัติ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) โอนลด 16,000 บาท (หนึ่ งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณหลังโอน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (จัดซื้อ
เครื่องคอริ่ง (แท่น+กระบอกเจาะคอนกรีต) พร้อมฐานรถเข็นเครื่องคอริ่ง รุ่น 
DCM-205 จํานวน  1  เครื่อง) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
งบประมาณก่อนโอน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) โอนเพ่ิม 
16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)งบประมาณคงเหลือ30,000  บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) (ตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)(ราคา
ตามท้องตลาด) 

 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (จัดซื้อเครื่องคอริ่ง 
(แท่น+กระบอกเจาะคอนกรีต)พร้อมฐานรถเข็นเครื่องคอริ่ง รุ่น DCM-205 
จํานวน  1  เครื่อง) (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณก่อนโอน 14,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โอนเพ่ิม 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือ 30,000  บาท ตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้  นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
 

ประธานสภาฯ  4.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564   
(นายยอด   หอมประเสริฐ) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    บริเวณหน้าอาคารกองช่าง เป็น บริเวณสํานักงานโดยการถมดินลูกรัง  

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น 
……./เลขานุการสภา 
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เลขานุการสภาฯ  ขอขอบคุณท่านประธานสภา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
(ส.ท.ต.ชวลิต ชัยวี)  รายจา่ยประจําป ี2565  แก้ไขเปลีย่นแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารกองช่าง เป็น บริเวณสํานักงานโดย
การถมดินลูกรัง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ด้วยงานกองช่าง  มีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณเนื่องจากไม่ได้
ตั้งแผนงานไว้รองรับ  เพื่อให้การบริหารงานและการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด้านกิจกรรม  หรือโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมงเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ตามแผนงานของกองช่างและการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่น  มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารกองช่างโดยการถมดิน
ลูกรัง) งบประมาณอนุมัติ  ๐ บาท (ศูนย์บาท)งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท (ศูนย์
บาท) โอนเพ่ิม    50,00๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน     
50,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน อบต.น้ําโมง โดยการถม
ดินลูกรัง) งบประมาณอนุมัติ  ๐ บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท 
(ศูนย์บาท) โอนเพ่ิม 50,00๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  
50,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการขอแก้ไข 
(นายยอด   หอมประเสริฐ) เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ของกองช่างเพื่อ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าอาคารกองช่าง เป็น บริเวณสํานักงานโดยการถมดินลูกรัง งบประมาณ    
50,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิเรียนเชิญ ครับ/ไม่มี 
- ขอมติสภา 

มติที่ประชุม   - มตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจํานวน  11  เสียง 
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……./พักรับประทาน 
พักรบัประทานอาหารว่าง  - เวลา 10.45 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ืองเพื่อเสนอที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบ โปรดนําแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่าน รอง

ประธานสภาฯ ท่านไพรฑูรย ์ แก่นท้าว เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายไพรฑูรย์  แก่นท้าว) ทุกทา่น กระผม นายไพรฑูรย์  แก่นท้าว รองประธานสภาฯ และ ส.อบต. หมู่ท่ี  

 3 ครับ กระผมมีเร่ืองเรียนสอบถามไปยังคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําโมง 2 เร่ืองด้วยกันคือ 
  1) ตามที่กระผมได้รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ให้สอบถามเวลา
การเข้าทํางานและการเลิกงานของพนักงานส่วนตําบลน้ําโมง ไม่ทราบว่ามีการ
จํากัดเร่ืองเวลาเข้าออกเป็นอย่างไร เพราะบางทีก็เห็นพนักงานอยู่ตามหมู่บ้าน
บ้าง ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน และอยากให้เพิ่มความเข้มงวดใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ กว่านี้ด้วย เพราะดูแล้วละหลวมมากขอให้
พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  2) การลงหินลูกรังที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ลงลูกรังภายใน
ตําบลงบประมาณ 200,000 บาท นั้นไม่ทราบว่ามีงบประมาณจัดสรรมาหรือ
ยัง ถ้ามีมาแล้วเร่งดําเนินการให้ด้วย ชาวบ้านหลายหมู่บ้านเดือดร้อนมาก 
เพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้ว ยังไม่ได้ดําเนินการซักหมู่บ้านเลย ต่อไปเกรงว่าถนน
จะเป็นหลุมเป็นบ่อไปมากกว่านี้และจะไม่สามารถหาบ่อหินลูกรังได้เลยถ้าหาก
ฝนตกต่อเนื่องฝากพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่าน รองนายกฯ ท่านศิริพร  ขนนุใหญ ่ เชิญครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  
 

รองนายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นางศิริพร  ขนุนใหญ่)  ทุกท่าน ดิฉันนางนางศิริพร  ขนุนใหญ่ รองนายก อบต.น้ําโมง ตามที่ท่านรอง

ประธานสภาฯ ได้นําเรียนให้ทราบทราบเกี่ยวเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน เร่ือง
เวลาการเข้าทํางานและการเลิกงานของพนักงานส่วนตําบลน้ําโมง ทางคณะ
ผู้บริหารก็รับทราบมาโดยตลอดคะ แต่ก็ได้ปรึกษากับทางคณะผู้บริหารอยู่ก็จะ
มีการประชุมและมอบหมายกําชับไปยังผู้อํานวยการกอง หัวหน้าส่วนให้เข้มงวด
คุมคุมดูลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าพบเห็น
พนักงานคนใดที่ไม่ปฏิบัติการคําสั่ง หรือข้อตกลงก็จะใช้มาตรการตามระเบียบ
อาจจะไม่ต่อสัญญาจ้างให้ก็ได้  

   ในส่วนการลงหินลูกรังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ลงลูกรังภายใน
ตําบลงบประมาณ จํานวนเงิน 200,000 บาท นั้น ทางคณะผู้บริหารได้
ปรึกษากันแล้วว่าจะดําเนินการให้ในลําดับต้น ๆ ซึ่งในการพิจารณาดําเนินการ
ลงดินลูกรังภายในตําบลก็ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านทํารายงานข้อมูล 

……./ความเดือดร้อน 
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ความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ใช้ถนน พร้อมรูปถ่ายประกอบส่งมายังองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําโมง เพื่อจะได้พิจารณาว่าแต่ละหมู่บ้านเดือดร้อนมากน้อย
เพียงใดจะได้จัดสรรปันส่วนได้ตามความเหมาะสมและให้ทั่วถึงต่อไป คะ 

 

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ืองเพื่อเสนอที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบ โปรดนําแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่าน ส.

อบต.สมโพด  คณุจันทร์เถื่อน ครับ 
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 6  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายสมโพด  คณุจนัทร์เถื่อน) ทุกท่าน กระผม นายสมโพด  คุณจนัทร์เถื่อน ส.อบต. หมู่ท่ี 6 ผมต้องขอโทษ

ด้วยที่เอามาพูดตอนสายๆ ไม่อยากทําลายบรรยากาศวันนี้มันอากาศดขีอพูด
ตอนสาย ๆ ก็แล้วกันคือได้ตามที่ได้ตดิตามดูระบบผลิตน้าํประปานะครับเคร่ือง
ทํางาน 2 ช่ัวโมงแล้วต้องดับ อีก 2 ช่ัวโมงถึงจะทํางานไดเ้คร่ืองมันร้อนครับแต่
ก่อนเรามี 2 ตัวแล้วเอาตัวนงึเอาไปซ่อมไปซ่อมไม่ได ้4 เดือนแล้วยงัไมเ่สร็จ
เหลือตัวเดยีวทํางานได้ชั่วโมงบางทีก็ได้ชั่วโมงคร่ึงแล้วมันก็ตัดไม่ทํางานอีกเลย
ปัจจุบนัได้เอาพัดลมไปเป่า 1 ช่ัวโมงถึงจะเย็นกลับคืนมาใช้งานได้ผมอยากจะ
ถามว่าไดรท์ี่เอาไปซ่อมเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ขอให้นาํไปไว้ท่ีเดิมด้วย
เพราะว่าไดร์ ตัวท่ีใช้อยู่ปัจจบุันมันใกล้จะหมดอายุแล้วครับผมเป็นห่วง
ชาวบ้านทุกวันนีง้านอยู่ท่ีบา้นผมติดต่อกัน 4 วัน 5 วันเปิดทั้งวันท้ังคนืก็ยงัไง
ยังไงก็ขอให้ทางช่างติดตามไดสูบน้าํตัวท่ีมันเสียซ่อมแล้วหรือยังถ้าซ่อมแล้วก็
ให้ไปเปลีย่นตัวที่เหลือด้วยมนัก็จะตามกนัไปแล้วครับเพราะยังไงก็ขอทางไป
ผู้บริหารช่วยดแูลด้วย 

ในส่วนเร่ืองที่เราจะไปประชุมสัญจร ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอ ตัวผมเอง
ไม่มีปัญหาในเร่ืองของค่าใช้จา่ย ผมมีปัญหาอยู่ที่แค่สถานที่เพราะไปใช้สถานที่
อยู่ท่ีวัดถ้าหากใช้เป็นพื้นที่ร่วมรับประทานอาหารเกรงวา่สถานที่จะไม่สะดวก
นะครับ 

  

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านสมโพด  คณุจันทร์เถื่อน ส.อบต. หมู่ท่ี 6 มีข้อแจ้งเพื่อทราบ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) เกี่ยวกับสถานทีท่ี่จะจัดไปประชุมสัญจร ไมส่ะดวกใช้พื้นทีว่ัดนั้น ผมขอเสนอให ้

ใช้สถานที่บ้านลูกสาว บ้านหลังใหญ่ทางออกไปทางหนองแวงกําลังจัดเตรียม
จัดเตรียมดนิถมท่ีผมจะทําเปน็ที่นั่งได้เลยอนุญาตใช้เลยครับ ในส่วนของการ
ซ่อมแซมไดร์  นั้น มอบให้ทางกองช่าง หรือท่านรองปลดัช้ีแจงเรียนเชิญครับ 
 

รองปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายวรวุฒิ สิงหน์ิล)  ทุกท่าน ตามที่ท่าน อบต. สมโพด  คุณจันทร์เถ่ือน สอบถามมาเกีย่วกับการ

เอาไดรไ์ปซ่อมเสร็จหรือยังถา้เสร็จแล้วก็ขอให้นาํไปไว้ท่ีเดิมด้วยเพราะว่าไดร์ 
ตัวท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมนัใกล้จะหมดอายุแล้ว ได้สอบถามไปทางร้านแล้วครับ 
ประมาณไม่เกินวนัศุกร์  นา่จะเสร็จไปรับได้เลยครับ เดี๋ยวจะประสานกองช่าง
ไปดําเนินการให้ครับ 

 
……./ประธานสภา 



~ 12 ~ 
 

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ืองเพื่อเสนอที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบ โปรดนําแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่าน ส.

อบต.ธวัช  ซึ่มพรมครับ 
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 4  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายธวัช  ซ่ึมพรม)  ทุกท่าน กระผม นายธวัช  ซึม่พรม ส.อบต. หมู่ท่ี 4  มีเร่ืองสอบถาม 2 เร่ือง

ด้วยกัน  
1) ตามท่ีท่านปลัดปฏิบัตหิน้าทีน่ายกในสมัยนัน้ ตอนท่ีผู้รับเหมาขน

ดินรถบรรทุกสิบล้อทําให้ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ตามที่ได้
ออกไปสํารวจถนนที่ชํารุดแลว้ ผู้รับเหมารับปากวา่จะซ่อมแซมให้
ก็ยังไม่เห็นได้ดําเนินการให้เลย 

2) การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทีผู่้รับเหมา 
ตามท่ีไดด้ําเนนิการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นแต่ ผู้รับเหมา
ไม่ไดล้งหินลูกรังไหล่ทาง อยากสอบถามว่าเปน็เพราะสาเหตุใด 

รองปลัด อบต.    - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู ้
(นายวรวุฒิ สิงหน์ิล) ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่าน ส.อบต.ธวัช ซึ่มพรม สอบถามเกี่ยวกับ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่วา่ผูรั้บเหมา 
ดําเนินการโครงการเสร็จเรยีบร้อยแล้วนั้นแต่ ผู้รับเหมาไม่ได้ลงหิน
ลูกรังไหล่ทาง เพราะสาเหตุใด นั้น ไดส้อบถามไปยงัช่างควบคุมงาน
แล้ว 
ครับ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ในแบบไม่มีลูกรังนะครับหน้ากว้าง
เท่านั้นมันไม่มีที่ลงลูกรังยาวประมาณ 60 กว่าเมตรนะครับ 

 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีเราเคยปรึกษากันในที่ประชุม ในสมัยคร้ังที่ผา่นมาเกี่ยวกับการจัด 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมสัญจรกันจะดีไหม อย่างน้อยเราจะไดล้งพื้นทีจ่ริง เห็นความเดือดร้อนท่ี

แท้จริงของพี่น้องประชาชน ซึ่งท่านสมาชิก อบต.ของแตล่ะหมู่บ้าน ท่าน
สามารถช้ีเป้ามาเลยว่าบา้นผมเนี่ยเดือดร้อนตรงนี้นะ เราก็พาคณะผู้บริหารลง
พื้นที่ ณ ตอนนั้นเลย จะได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนในที่ท่ีจะแก้ยังไง ก็
ร่วมกันหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที ขอเชิญท่าน ส.อบต. ศุภสิทธ์ิ  สวนแดง 

 

ส. อบต. หมูท่ี่ 5  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายศภุสทิธิ์   สวนแดง) ทุกท่าน กระผม นายศภุสิทธ์ิ  สวนแดง ส.อบต. หมู่ท่ี 5 เห็นด้วยกับข้อเสนอ 

ของท่านประธานสภาครับ  การจัดประชุมสญัจรผมว่าทัง้ทีมงานทา่นนายก
คณะผู้บริหารถ้าหากไดล้งพืน้ที่ไปเยีย่มชม พื้นที่ความเดอืดร้อนของชาวบ้าน 
ซึ่งจะเปน็ผลดีต่อทางคณะผูบ้ริหาร ซึ่งการลงพืน้ที่ดังกลา่วเป็นผลดตี่อทาง
คณะผู้บริหารและมผีลงานที่เด่นชัดข้ึนมาทันทีครับ เราลงไปรับเร่ืองปัญหาตา่ง 
ๆ กับกรรมการหมู่บ้าน ผมวา่หมายถึงวา่ทางในส่วนของผูบ้ริหารคือท่านนายก
จะลงพื้นทีส่มาชิกในหมู่บา้นว่าจะมีการนาํเสนอปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้านผู้ใหญบ่้านกจ็ะมาร่วมงานร่วมกันแกไ้ขปญัหาให้เดือนละ 1 คร้ัง ซึ่ง 

……./บางคร้ัง 
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บางคร้ังถ้าเรารับปากที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรา 
เราก็ลงพื้นทีจ่ริงแล้วรีบดําเนนิการได้ในทันทีเลย ไม่ใช่ว่ารบัปากอยา่งเดยีว
หรือบอกว่า ไม่มีงบประมาณเลยสักที ผมว่ามันกไ็ม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมครับ
ท่านขอเรียนปรึกษานะครับ กระผมได้รับแตง่ตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบลก็นาน
แล้ว ยงัไม่มผีลงานที่เป็นรูปเป็นร่างใหพ้ี่น้องชาวบ้านของผมได้ใช้ประโยชน ์
หรือมีผลงานให้เห็นเลยครับ ชาวบ้านบน่มาวา่ไม่ว่าจะเปน็ ส.อบต. คนเกา่ คน
ใหม่ คนไหน ๆ ก็ ไม่ค่อยจะมีผลงานเลยครับผม พวกผมทําอะไรไม่ได้เลยครับ
ขอบคุณมากครับ 

ถ้าหากเราจัดประชุมสัญจรทั้ง 12 หมู่บ้าน เดือนละ 1 คร้ัง 12 เดือน 
ก็ 12 หมูพ่อดี ครับ แต่การออกจัดประชุมสัญจร ก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันก่อน
ไม่ใช่ว่าจะหนักแค่คนที่เป็นเจ้าภาพเท่านัน้ อยา่งไรก็ดีครับคนท่ีเป็นเจา้ภาพ
จะต้องรับบทหนักกวา่สมาชกิท่าน อื่น ๆ อยู่แล้วครับ แตว่่าถ้าหากได้รับความ
ร่วมมือจากคณะผู้บริหารและทีมงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้าํโมง 
ผมคิดว่าโครงการหรือการดาํเนินงานคงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบ
ผลสําเรจ็มากเลยครับ ผมคิดว่าหลาย ๆ ทา่นก็ย่อมมีแนวคิดที่อยากจะทําตรง
นี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเราทาํจริง ๆ แล้วร่วมด้วยช่วยกัน หมู่บ้านไหนที่เป็น
เจ้าภาพก็จะหนักหน่อยกย็อมรับได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้บริหารจะมีงบประมาณไป
ช่วยเหลือเพิ่มอีกไหมถ้าเราออกไปรวมทั้งสมาชิกท้ังพนักงานเราออกไปร่วม
ด้วยช่วยกันก็จะไดง้บประมาณน่าจะเพยีงพอสาํหรับการบริหารจัดการ ถ้าไม่
พอยังไงขอสนับสนุนจากทางผู้บริหารให้ดูแลพวกผมด้วยครับขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ เชิญครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  
 

รองประธานสภาฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายไพฑูรย์  แกน่ท้าว)  ทุกท่าน ตามที่กระผมได้มโีอกาสปรึกษากับทา่น สจ.ศิระ  ศรีชมภู เห็นทา่น 

สจ. บอกวา่ถ้าหากทางองค์การบริหารส่วนตําบลน้าํโมงมกีารออกพื้นที่จัดเวที
ประชาคมหรือการออกพบปะชาวบ้านหรือการจัดงานประชุมสัญจร นั้น ทา่น 
สจ. จะให้งบประมาณส่วนตวัสนับสนุนในการออกพบปะประชาชนในพื้นที่ทุก
หมู ่ครับ เพื่อสมทบและออกพบปะพีน่้องชาวตาํบลน้ําโมงร่วมกันครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายก เชิญครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  
 

นายก อบต.น ้าโมง  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา)  ทุกท่าน ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 หรือท่านสมาชิก

ท่านอื่น ๆ เสนอมาเกี่ยวกับการประชุมสัญจรนั้น ผมว่าถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี 
ก็เห็นด้วยกับขอเสนอท่ีท่านเสนอมา  อย่างน้อยเราจะได้ลงพื้นที่จริง เห็นความ
เดือดร้อนท่ีแท้จริงของพี่น้องประชาชน อย่างที่ท่านนําเรียนมาเบื้องต้น ในส่วน 

 
……./ของงบประมาณ 
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ของงบประมาณในการสนับสนุนจากทางคณะผู้บริหารนั้น ก็จะมีสนับสนุนให้
อยู่แล้วครับ ในส่วนนี้จะขอปรึกษากับทางคณะผู้บริหารอีกคร้ังว่าจะได้มากน้อย
เพียงใด แต่อย่างก็ต้องมีการสนับสนุนให้แน่นอน ครับ   

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านรองปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล ครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  
 

รองปลัด อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ 
(นายวรวุฒิ สิงหน์ิล) ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านสมาชิกทุกท่าน 

เสนอมานั้น ถือว่าเป็นการดีอย่างยิง่สาํหรับการจัดประชุมสัญจร แตผ่มขอ
เสนอให้เราเปลี่ยนชื่อจากการจักประชุมสัญจรเปน็ โครงการ “ อบต.เคลื่อนท่ี 
เพื่อบริการพี่น้องประชาชน” โดยแต่ละส่วนงานแต่ละกองมอบหมายเจา้หนา้ที่
ออกไปรับบริการพี่น้อง พนักงานชายเอาเคร่ืองตัดหญา้ไป ช่างไฟเอาเคร่ือง
ซ่อมไฟไปในวันนั้นต้องให้ไดเ้นื้องานที่ชัดเจน เส้นไฟหลอดมันขาด ซ่อมแซม
ทันที ต้นไม้ตน้ไหนที่มันบดบงัทัศนียภาพของหมูบ่้านเราใช้ทีมงานพวกเราจัด
กระเช้าไปตัดแตง่ให้เกิดความสวยงามและเกิดความปลอดภัยให้ชาวลูกบา้น 
อยากตัดหญา้ก็ไปตดัเราดงึแบบโครงการเหมือนจากจงัหวัด ที่ทําโครงการ
จังหวดัเคลื่อนท่ี จะดีกว่าไหมถ้าจะเอาเดี๋ยวผม พนักงานแต่ละกอง ลงพื้นที่เลย 
ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ และได้เนื้องานมากกว่า  

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ครับ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) 
 

ปลัด อบต.   -ขอขอบคุณท่านประธานสภา ตามที่ท่านประธาน ท่านนายก ท่านรองปลัด 
(ส.ท.ต.ชวลิต ชัยวี) ท่านสมาชิกสภาแต่ละท่านเสนอมา ถือว่าเปน็การดีเกีย่วกับการจัดประชุม

สัญจร หรือท่านรองปลัดเสนอให้เขียนเป็น โครงการ “ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อ
บริการพี่น้องประชาชน” ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะท่ีดีเยีย่มมากครับ ในส่วนนี้
จะได้มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่เขียนเป็นโครงการและก็จะหางบประมาณในการ
ดําเนินโครงการต่อไป คาดว่าน่าจะเริ่มโครงการได้ประมาณดือนกรกฎาคม 
รายงานสถานการณ์คลัง 

ตามท่ีผู้อํานวยการกองคลังรายงานยอดสถานการณ์คลังให้ทราบเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม มีรายรับเข้ามามีรายได้รายรับเข้ามาตั้งแต่  ตุลาคม จนถึง
ปัจจุบันสามารถเอาโครงการออกได้อยู่ประมาณประมาณประมาณ 500,000 
บาท ซึ่งจะเอาโครงการออกได้ก็คงจะเป็นโครงการถนนลูกรังภายในตําบล ใน
ส่วนของโครงการในข้อบัญญัติของหมู่บ้านที่ตั้งไว้ก็น่าจะดําเนินการได้เบื้องต้น
ประมาณ 1-3 โครงการ ประมาณนั้นประมาณนั้น ตามที่คณะผู้บริหารที่ให้
สมาชิกแต่ละท่านและสํารวจการชํารุดของถนนลูกรังที่ที่รายงานเข้ามาจะเอา
ลูกรังลงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเอาโครงการของหมู่บ้านออกซัก 3 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละแสนห้ายังไม่นิ่งซึ่งคาดว่าจะเข้าของเดือนพฤษภาคมยังไม่เข้าวันนี้แต่
คาดว่าน่าจะมีงบประมาณเข้ามาอีกนะครับ ถ้ามีเม็ดเงินจัดสรรเข้ามาเราจะ
พยายามขับเคลื่อนออกให้ได้มากที่สุด 

……./สําหรับ 
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สําหรับโครงการฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน และแมว ช่วงวันที่ 
10 มิถุนายน จะมีการจัดอบรมในภาคในภาคเช้าและก็จะมอบให้กับหมออาสา
ไปในพ้ืนที่ตามข้อมูลที่แต่ละหมู่บ้านแจ้งมาว่าหมู่บ้านนี้มีจํานวนสุนัข แมวกีตั่วที่
จะลงไปทําการฉีดวัคซีนให้ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน ไปยัง สมาชิก 
อบต. นะครับ 

ในส่วนของการฉีดพ่นป้องกันยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดือนหน้า
เดือนมิถุนายนคือช่วงหน้าฝนแล้วให้ออกก่อนแล้วก็คงจะเป็นเกี่ยวกับโรคยุงลาย
พ่นยานะครับแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารของเราแล้ววันที่ 1 นี้นะถ้าท่านสมาชิกท่านใดว่างน้าถ้าท่านสมาชิกท่าน
ใดว่างขอเรียนเชิญร่วมร่วมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ด้วยหน้าคือวันที่ 1 นี้เขาจะ
มารายงานตัวที ่อบต.เรา จํานวน 5 คน ส่วนเวลารายละเอียดต่าง ๆ เดี๋ยวจะแจ้ง
ทาง LINE ให้ทราบอีกทีนึงเพราะว่าทีข่้าราชการใหม่ที่มานี้เนื่องจากว่าเขาได้ไป
รายงานตัวที่จังหวัดในวันที่ 1 มิถุนายน แล้วส่งตัวมาอําเภอและก็มารายงานตัวที่ 
อบต.น้ําโมง  

 

ประธานสภาฯ - สําหรับโครงการลงหินลูกรังในตําบลในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมันก็ลงได้ 
(นายยอด หอมประเสริฐ)  แต่อาจเละซึ่งอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าได้มากอันนี้ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้

พิจารณาดูว่าบ่อไหนที่มันเป็นดินเหนียวลูกรังในก็เพ้ียนไปบ้างแล้วก็ขอให้เป็นดิน
ลูกรังที่มันไม่เหนียวนะครับ ต้องพิจารณาดูด้วยถ้าหากมีลูกรังนิดเดียวลูกรังนี้
ยังไงก็เจอฝนมาก็ติดรถหนีหมดแล้วก็คือให้ฝากไว้ว่าเอาช่วงไหนที่ดูดินฟ้าอากาศ
ในช่วงที่มันมันฝนทิ้งช่วงนะครับ  

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ืองเพื่อเสนอที ่
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบ โปรดนําแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรียนเชิญท่าน         

ส.อบต.สุระพิศ บญุยนื ครับ 
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 13  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายสุระพศิ  บุญยืน)  ทุกท่าน กระผม นายสุระพิศ บุญยืน ส.อบต. หมู่ท่ี 13  มีเร่ืองสอบถามเร่ืองที่

จะไปซ่อมอาคารบังคับน้ํานะครับไม่ทราบว่ามีงบประมาณมาหรือยังเพราะว่า
งบประมาณของเราก็โอนออกจากการทําห้องน้ําคนพิการก็ว่าเงินเข้าให้แล้วนะ
ครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปทําแล้วก็ได้ยินท่านเลขาว่าจะมีงบประมาณเข้ามาถ้ามี
งบเข้ามาก็ให้ทําจุดนี้ก่อนเลยนะครับผมก็เสนอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้โอนงบไปเพ่ือซ่อมระบบอาคารบังคับน้ําบ้านท่าสําราญนั้น ถ้าสมมตุิว่า 
(นายยอด หอมประเสริฐ) มีเม็ดเงินมาแล้วกใ็ห้พิจารณาดําเนินการให้ด้วยนะครับ อยากจะให้ความสําคัญ

กับหมู่บ้านชุมชนได้หลายหมู่บ้านเงินมันน้อยแต่ที่ท่านว่าเงินจะใช้ได้อยู่ที่เงิน
เหลืออยู่ 2-3 แสนเกลียดกันไปทําแต่ทีนี้ก็รอเงินเดือนนี้เข้ามาอีกถ้าสมมุติว่ามัน
พอจะดําเนินการได้ก็ให้นายกท่านพิจารณาให้เป็นอันดับต้น ๆ ให้ด้วยเกี่ยวกับ
เรื่องอาคารบังคับน้ํามันก็ถามอยู่ทุกงวดนะที่มีประชุมถ้าสมมุติว่ามันพอที่จะ
ดําเนินการได้ก็ดูแลพ่ีน้องเราไปก่อนครับผมไม่ทราบครับว่ามันจะเข้ามาเป็นช่วง 
ๆ และมีงบประมาณผูกพันที่เราไม่ใช่จ่ายเงินเดือนข้าราชการต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ประจําที่ต้องจ่ายทุก ๆ เดือน 

……./สําหรับ 
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สําหรับในส่วนของการจัดทําโครงการประชุมสัญจรหรือโครงการ อบต.
เคลื่อนที่ นั้น สรุปคงจะได้ดําเนินโครงการตามที่ท่านรองปลัดเสนอมา เป็น
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ นั้น ซึ่งทั้งหมดเราจะลงไปในหมู่บ้านนั่นแหละดําเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่งานของท้องถิ่นมีอะไรบ้างก็ลงไปบริการพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่กองช่าง กองคลัง งานด้านสาธารณสุข กองการศึกษามีหน้าที่ทั้งหมดเราก็
จะเอาลงไปแล้วก็จะมีน้อยมีมากท่ีคนมาใช้บริการกันนะแต่ก็ถือว่าเราบริการนะ
ครับในพ้ืนที่ให้เป็นให้เป็นเดียวกันนะครับแล้วก็จะทําโครงการเดี๋ยวจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่ให้เราคุยกันอีกครั้งนะครับ 

 

ประธานสภาฯ   - ขอตามงานในส่วนที่ยังไม่ได้ส่งอีกครั้ง ขอให้ท่านสมาชิกส่งเรื่องปัญหาความ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) เดือดร้อนของพีน่้องส่งมายังองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโมง โดยด่วนนะครับเพ่ือ

ทางคณะผู้บริหารจะได้นํามาเปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องในลําดับต่อไป   มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่านใดมีเรื่อง โปรดนําแจ้งให้ที่ประชุมทราบไปพร้อมกัน  

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพิ่มเติม จงึขอทาํการปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล สมัยสามัญ สมยัที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําปี 2565  

  - ประธานสภาสัง่ปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
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   (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                       ผู้จดรายงานการประชุม 
(ชวลิต         ชัยวี) 

                                              เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าโมง 

 

                        (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพฑูรย์       แก่นท้าว ) 
 

                        (ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายพีรพัฒน์     ค้าภีระเกษ ) 
 

                          (ลงชือ่)                         กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสุระพิส      บุญยืน ) 
 

การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

    (ลงชื่อ) 

                                            ( นายยอด    หอมประเสรฐิ ) 

                                   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าโมง 
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ก่อนวาระที่ 2 
 

ตอนนี้ก็ลองคิดดูดีๆนะ ก็ช่วยกันดูแลอย่างที่ท่านให้ท่านนายกก่อนนะที่เราได้ประชุมกันไว้ว่าดูแลคนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มันเป็นข่าวประชุมไป 2-3 วันเองก็คงจะจําได้ว่าเราทําอะไรไปบ้างหรือว่าจะดูในการประชุมที่อยู่
ด้านหลังนะครับมีอะไรเพ่ิมเติมไหมส่วนมากเขาจะมีการที่เราขอที่ทางฝ่ายส่วนเข้าที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 1 ประชุมมาสอบถามท่านสมาชิกครับตรวจสอบดูว่าเรียนท่านสมาชิกให้เข้าใจว่าเป็นข้อกฎหมายกฎหมายและยก
มือถือว่าเป็นมติที่มอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีมติเห็นชอบ 1 2 3 
4 5 แก้ไขหรือว่าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีสาขาให้ฟังชอบนะเนี่ยหรือว่าคนนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีอํานาจผู้ช่วยเลขานุการสภาพิมพ์ตกหล่นหรือเปล่าคือใบเลขาตรวจสอบและมีการเพ่ิมเติม
รถโดยพละการปฏิบัติตาม น้าเสื้อให้มันเพ่ือให้มันได้เนาะในระหว่างเข้ามาดูเปิดดูให้ด้วยนะถ้าเจอก็ยกมือให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมก็อยากให้ที่ประชุมรับรองก็เป็นต่อกับเรื่องสืบเนื่องครั้งที่แล้ว 
พิจารณานะครับกค็ือความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี 2565 นะครับของส านักปลัดคุยกันไว้ตอนน้ันที่ว่าอยากจะซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ในจริงแลว้เวลาเรามา
ประชุมแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ล่ะเงินงบประมาณที่มีอยู่ก็อย่างที่ส านักเขามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อได้เครื่องนึงอยู่น่ีแล้วก็ถือว่าอื่นที่เรา
จะต้องไปท าพัฒนาหมู่บ้านของเราไงมันก็คงจะเหลือเงินในกองเดียวกันให้เอาไปใช้ก็ได้หรือวา่ท่านคิดว่ามันจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกสภานะครับว่าใน
ส่วนที่ใช้มันก็จะมีได้ใช้เหมือนกันในส่วนส านักงานอาจจะไม่ได้มาเวลาเขาใช้ก็อาจจะมีการมาช้ีแจงงานต่างๆหรือว่าหน่วยงานอื่นมาขอใช้งานนึกว่าเรามีการประชุม
กันอาจจะได้มีภาพให้เห็นนะครับการพิจารณางานต่างๆนะครับก็อาจจะจะไดใ้ช้อย่างน้ีนะครับถ้าคดิว่าไปโอนนะเพื่อจะหาเครื่องปรับอากาศอื่นก็มาขอใช้ถ้าหากว่า
ห้องประชุมเรามันมันมาตรฐานล็อคมาหลายปีแล้วมัง้กว่าจะ 40-45 ทองแดงอยู่พร้อมกันใช่ไหมมันเก่าแลว้ละ่แตว่่าองคป์ระกอบของหน่วยงานราชการคือห้อง
ประชุมที่ส าคัญแปลว่าที่ผมกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละต าบลแต่ละหน่วยงานใหญ่เป็นหน่วยงานใหญ่ของพื้นที่พื้นที่ของ

ต าบลที่เป็นหน่วยงานที่โรงเรียนใช่ไหมไฟส่องสว่าง 2 ห้องต้องรู้เรื่องถ้ามาน่ังอยู่ร้อนหงุดหงิดนานแล้วก็คือความพร้อมในเรื่องของ ถามว่าเคยมีไหมมีมันเป็น
เรื่องธรรมดานะครับก็เลยจ าเป็นต้องใช้วิธีวิธีก็คือเรื่องของการโอนสิ่งก่อสร้างอ านาจของสภาไม่ใช่อ านาจของผู้บริหารจะต้องน าเข้าสภา ก่อนเพราะว่าเป็นพวก
สิ่งก่อสร้างสภาได้พิจารณาน าเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อให้สภาพิจารณานะครับ 4.1.1 นะโอนรถเราตั้งไว้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebookง 
 
 
บันทึก 2 
โบนัสของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการคือมนัไม่เข้าหลักเกณฑค์รับเลยไม่ได้ว่าเราตัง้ไวดู้แลว้ทุกเรื่องที่ท่านเลขาได้ช้ีแจงก็เป็นเรื่องมาจากสมาชิกทุกท่านนะครบั
ที่เสนอมาในประชุมครั้งที่แล้วแต่ผมก็จะขอถามนิดนึงนะครับว่าท่านคงจะเป็นวิเคราะห์นะท ามา ขออนุญาตนะครับเวลา มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นวัสดุโรงงาน
นะครับเวลาเราซื้อของเราซื้อเป็นเปน็ตัวมาน่ีเขาจะต้องมีเลขครุภัณฑ์ก ากับเวลาเราซื้อรถครับเราซื้อรถมันก็ต้องแยกส่วนประกอบอย่างน้ีมันจะบอกเครื่องแต่ว่ามัน
จะซื้อได้เฉพาะเป็นโรงงานหรือว่าอยู่ส านักงานเพราะว่ามันพังมันพังแล้วก็เปลี่ยนมันก็เลยแยกออกจากกันเวลาคุยกับเขาถ้าเราซื้อต่างหากสมมุติเราซื้อได้แต่รถ 
บางตัวที่เป็นช้ินใหญ่อยู่ยังเป็นพัสดุอยู่ก็ใหญ่นะ ครั้งที่แล้วเราได้เสนอทางจัดซื้อเครื่องตัดเครื่องเจาะนะครับแล้วก็เครื่องน้ีเป็นเครื่องที่หลั งที่เราตกลงกันไว้ที่
สุดท้ายที่เรายังคุยกันไม่ได้ก็เป็นเรือ่งที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอมาน่ันแหละว่ามีความจ าเป็นก็คือเป็นหัวใจหลักของท่านนะคะ สมาชิกหลายท่านประชุมสัญจรกันจะ
ดีไหมสัญจรก็คือหน่ึงก่อนที่จะไปกินข้าวต้มกันเนี่ยสมมุติว่าท่านเสนอใช่ไหมจ าได้อยู่ก็ท่านก็ช้ีเป้ามาเลยว่าบ้านผมเนี่ยเดือดร้อนตรงน้ีนะก่อนจะไปส่งกันน่ีไปไปเบิ่ง
มันเดือดร้อนในที่ที่จะแก้ยังไงก็คือคุยกันน่ะแปลว่า 
8.40  
การรักษาความปลอดภัยความเข้มแขง็ของชุมชนอะไรนะแต่ไม่มงีบประมาณในเมืองในเมืองตัวเองเป็นนักพัฒนาเป็นนักพัฒนาถ้ามาคุยกับสมาชิกจับมือแลว้นะ
ประชุมสญัจรเป็นเรื่องทีลู่กท่ีดีก็จะน าทีมงานทั้งหมดไปด้วยและพนักงานเจ้าหน้าทีพ่นักงานชายเครื่องตัดหญ้าเครื่องซอ่มไฟในวันน้ันต้องให้ไดเ้นื้อเงินเส้นไฟหลอด
มันขาดไปหาอะไรกินกันไหมต้นไม้ต้นไหนที่มันบดบังทศันียภาพของหมูบ่้านเราใช้ทีมงานพวกเราจัดกระเช้าไปตัดแตง่ให้เกิดความสวยงามและเกิดความปลอดภัย
ให้กับลูกบ้านเรือ่งปญัหาต่างๆกับกรรมการหมู่บ้านผมหมายถงึว่าทางในส่วนของผูบ้ริหารคือท่านนายกจะลงพื้นทีส่มาชิกในหมู่บ้านว่าจะมีการน าเสนอปญัหาและ
ความต้องการของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะมาร่วมงานร่วมกันแก้ไขปญัหาใหเ้ดือนละ 1 ครั้ง 
 ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะชว่ยเท่าไหรแ่ละบวกเพิม่เข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้า ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหรแ่ละบวกเพิ่ม
เข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครบัแต่ถ้าจะ ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหร่และบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเป็น ครับหน่วยงานหรือ
องค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหร่และบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครบัแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในเขต ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหรแ่ละบวก
เพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคก็ต้อง ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหร่และบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่
ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคกต็้องมีมีท่ี ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะชว่ยเท่าไหรแ่ละบวกเพิม่เข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพใน
โอเคก็ต้องมีมีท่ีที่ ครับหน่วยงานหรือองคก์ารอบตเราจะช่วยเท่าไหร่และบวกเพิม่เข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคก็ต้องมีมีท่ีทีห่นักกว่า
ที่อื่น ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหรแ่ละบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคก็ต้องมีมทีี่ที่หนักกว่าที่อื่นแล้วใช่
ไหมครับถ้า ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหรแ่ละบวกเพิ่มเข้าไปอกีทีนึงใช่ไหมครบัแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคก็ตอ้งมีมีที่ท่ีหนักกว่าที่อื่น
แล้วใช่ไหมครบัถ้ามัน ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหร่และบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมครบัแต่ถ้าจะเป็นอย่างเจ้าภาพในโอเคก็ต้องมีมีท่ีที่หนัก
กว่าที่อื่นแล้วใช่ไหมครบัถ้ามันมีโครงการอบจสัญจรอ าเภอทัพทัน สญัจรยงัไงครับท่านทั้งทีมงานทั้ง สญัจรยังไงครับท่านทัง้ทีมงานท่านนายกท่านอยากจะอยู่
ต่อไปผมว่าสร้างภาพไม่ได้ยากเลยเพราะไม่ใช่ว่ารับปากอย่างเดียวนะไม่มีงบประมาณเลยสักทีมันผมว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านขอเรยีนปรึกษานะครบั
ไม่ใช่ว่าสร้างภาพใหแ้ต่เดีย๋วจัดโครงการเอกสารอย่างน้ันอย่างน้ีงบประมาณไม่มสีติแล้วพวกผมเป็นรปภครบเดือนแล้วพวกผมท าอะไรไม่ได้เลยครับขอบคุณมาก
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ครับด้วยที่เราทัง้ 12 หมู่บ้านเลยครับรว่มด้วยช่วยกันก่อนไม่ใช่ว่าจะหนักแคค่นที่เป็นเจ้าภาพในเมื่อคืนหนักอยู่แล้วแต่ว่าถา้สมมุติว่ากรณีที ่12 หมู่บ้าน 12 
คนต่อ 1 คนคนละ 300 บาท 12 36 ครับหน่วยงานหรือองค์การอบตเราจะช่วยเท่าไหรค่ือแต่เราก็อยากมโีมเม้นที่อยากจะท าตรงน้ีใช่ไหมครับความคดิว่า
ถ้าเราท าจริงๆแลว้ร่วมด้วยช่วยกันมันจะคนหมู่บ้านไหนที่เป็นเจ้าภาพมันมันถือว่าเป็นร่วม 14.00 ทางนั้นค่าสมาชิกรวมกันออกแล้วก็จะเป็นเงินอยูแ่ค ่
3,000 บาทปีนี้ทางผูบ้ริหารจะมปีัจจัยไปช่วยเหลือเพิ่มอีกไหมถ้าเราออกไปรวมทั้งสมาชิกท้ังพนักงานเราออกไปท าความสะอาดช่วยกันเงินแค่ 3,500 คง
จะไม่พอผมก็เลยอยากจะขอทางผูบ้ริหารให้ดูแลพวกผมด้วยครบัขอบคุณครับยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงควิเดี๋ยวใจเย็น15.25 ขอเสนอให้หมู่บ้านละ 1,000 บาท
คือ 
15.45 
อบตอะไรทุกคนนะครบัที่ส านักงานออกไปเยอะๆผมว่ามันก็คงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ขั้นตอนการต้อนรับทุกอย่างบางทีก็มีครบัท่านขอบคุณมากครับตอนน้ีไม่ไปไม่ได้
แล้วนะถงึว่าไปเรยีกเรียนอยู่แถวหน้าเอาบริหารเกินมันมีอยู ่2 ส่วนที่จ่ายและมงีบประมาณไปช่วยเราก็ต้องยกกระเป๋าเด้อแล้วก็ฝ่ายบริหารบริหารเชิง 17.28 
ตอนน้ีได้ร่วมปรึกษาหารือกันนะว่าการมสีว่นร่วมทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในรปูแบบของทางของทางผู้บริหารนี้เราจะเราจะท าเป็นลักษณะเป็นโครงการมงึไปมี
โครงการเลยคือเขียนโครงการลงไปเกีย่วกับเรื่องออกไปเช่ือมโยงในเรื่องของโครงการเพื่อเราจะได้ลงไปช่วยท่านนะน้าดูก่อน19อันน้ีคือ.19.00 3 ใกล้จะเข้า
สู่โหมดตัง้ของเขาไดย้ินข่าวมาว่ามาเยี่ยมกันหมดน่ันแหละเข้ามา นายก ที่จรงิแล้วผมว่าจะให้น้อยกว่าน้ันนะครับแต่พอเลขาท่านให้เยอะไปอากาศบริหารเขาจะ
ช่วย หมู่ 11 หมู่ 12 ไม่มีอะไรเลยให้ออกไป 300 บาทโอเคนะครับแต่ว่าเจ้าของหมู่บ้านใช่ไหมครับแลว้แตศ่รัทธาคือคนที่เป็นเจ้าภาพยังไงมันก็ต้องมเีพื่อน
อยู่นะครบัแตไ่ม่บอกถึงตัวเลขอะไรดีครบัแต่พวกท่านเป็นฝ่ายบริหารอะไรอย่างน้ีถือว่าโอเคครับเพราะว่าฝ่ายบริหารคือมันจะมีการสร้างศักยภาพให้ทา่นไม่ต้อง
เดินทางบ่อยๆ รองตู2่1.30แล้วเราก็อยากตัดหญ้าก็ไปตัดไปเราเรียนแบบเหมือนจ าลองจากต่างจังหวัดมามันจะดีกว่าไหมถ้าจะเอาเดี๋ยวผม พนักงานท้ังหมด
เป็นกองเลยมีไหมเราไปอย่างน้ีเราจะดีไหมที่มันมีประโยชน์กว่าเราจะไปนัง่กินกาแฟกินเหล้าแลว้ก็หนีไฟฟ้าไปท าอะไรซ่อมสร้างไปแล้วอย่างน้ีมีเรื่องนึงนะอยากจะ
ให้ช่างมัน ตัง้สบายจบน่าจะได้นะผมว่าพนักงานท่ีอบตนี้ก็มีเยอะนะพนักงานทั่วไปเยอะไม่รู้ท าอะไรไม่รู้ท าไม่ท าไม่รู้เขาร้องเรียนมานะก็มีแค่นี้แหละครบัฝากถึง
ฝ่ายบริหารด้วยเขาเวลาท างานเราก็ไมเ่หน็เขาเนาะมาตัวเองก็ตอนไม่ท างานก็ดไูปนะครับเราอยู่ในพี่น้องครอบครวัเดียวกันก็ต้องดูว่างานไหนตัวไหนที่ทีไ่ม่จ าเป็น
แล้วก็ปรับลดไปว่าเราเราเป็นรายการจ้างเหมาผมเห็นอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แตล่ะกองจะมีการจ้างเหมาท างานนะครับผมไม่รูเ้ลยว่าเมื่อก้ีท่านนายกท่านปลัดได้แจ้ง
ว่าจะมา 4 ท่านเนี่ยเงินเดือนเรามีใช้แล้วท า 25.02 อาก็สรุปแล้วก็ถูกต้องทุกข้อ มาเอาที่น่ีแหละมาเอาตอนสญัจรที่จังหวัดเคลื่อนที่น่ันน่ะทั้งหมดเราจะลงไป
ในหมู่บ้านน่ันแหละมาภารกิจหน้าที่งานของท้องถิ่นมีอะไรบ้างกดลงไปบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองช่างกองคลังด้านสาธารณสุขกองการศึกษามีหน้าที่
ทั้งหมดเราก็จะเอาลงไปแล้วก็จะมีน้อยมมีากที่คนมาใช้บริการกันนะแต่ก็ถือว่าเราบริการนะครบัในพื้นที่ให้เป็นให้เป็นเดยีวกนันะครับแล้วก็จะท าโครงการเดีย๋วจะ
ให้ทางเจ้าหน้าที่ให้เราคุยกัน 
26.30 
มีอีกไหมเรียนท่านประธานท่านนายกที่เคารพทุกท่านนะครับผมมีเรื่องขอโทษด้วยที่เอามาพูดตอนสายๆไม่อยากท าลายบรรยากาศวันน้ีมันอากาศดีขอพูดตอน
สายๆก็แล้วกันคือได้ตามประปาครับมันท างาน 2 ช่ัวโมงแล้วแล้วมันทักอีก 2 ช่ัวโมงมันถึงจะท างานได้มันร้อนครับแต่ก่อนเรามี 2 ตัวแล้วเอาตัวนึงเอาไปซ่อมไป
ซ่อมไม่ได้ 4 เดือนแล้วยังไม่เสร็จเหลือตวัเดียวท างานได้ช่ัวโมงบางทีก็ได้ช่ัวโมงครึง่แล้วมันก็ตัดไม่ท างานอีกเลยปัจจุบันได้เอาพัดไปน่ังครับบางวันก็มีพัดลมใบพัด 
1 ช่ัวโมงถึงจะเย็นกลับคืนมาใช้งานได้ผมอยากจะถามว่าใบที่เอาไปซ่อมน่ะเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ขอให้น าไปไว้ที่เดิมด้วยเพราะว่าใดตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเน่ียมัน
ใกล้จะหมดอายุแล้วครับผมเป็นห่วงชาวบ้านทุกวันน้ีงานอยู่ที่บ้านผมติดต่อกัน 4 วัน 5 วันเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไงยังไงก็หอยขอให้ทางช่างติดตามไดสูบน้ าตัวที่
มันเสียล่ะซ่อมแล้วหรือยังถ้าซ่อมแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนตัวที่เหลือด้วยมันก็จะตามกันไปแล้วครับเพราะยังไงก็ขอทางไปผู้บริหารช่วยดูแลด้วยที่เรื่องที่เราจะไปประชุม
ดันสัญจรเน่ียเพื่อนถ้าอยู่ใกล้ชิดไม่มีปัญหาครับผมมีปัญหาอยู่ที่แค่สถานที่ไปอาศัยอยู่ที่วัดไปกินเหล้าที่บ้านให้ผมไม่เท่าไหร่ครับผมตามมาปีหน้าคงจะถมดินคงจะ
ท าท่ีกินเหล้าได้สบายผมได้สถานที่ทางออกไปทางหนองแวงก าลังจัดเตรียมจัดเตรียมดินถมท่ีผมจะท าเป็นที่น่ังได้เลยอนุญาตใช้บ้านใหญ่เลย ไม่มีท่ีผมให้ใช้ตัวน้ัน
เลยเดี๋ยวมีที่ให้โทรหาโอ๋บอกว่าไม่เกินวันพุธครับโทรไปเมื่อก้ีน้ีเขารู้อยู่บางทีมันก็ต้องประสานทางจบเป็นห่วงท่านก็ถามช่างเขาบอกว่าไปหาที่ซ่อมอยู่ไม่เป็นหน้ีเขา
ก็ได้ใจแล้วไปหาหมอมา 2 ใบแล้วมั้งคงจะได้แล้วเนาะโอเควันศุกร์ก็วันศุกร์คงจะได้ที่แล้วล่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณที่เป็น 
 
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่ 12 หมู่บ้าน 12 คนต่อ 1 คนคนละ 300 บาท 12 คน ก็จะตกเป็นเงิน 3,600 บาท 
ต่อคร้ัง ครับหน่วยงานหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลน้ําโมง เราจะช่วยเท่าไหร่คือแต่เราก็อยากมีโมเม้นท่ีอยากจะ
ทําตรงนี้ใช่ไหมครับความคิดว่าถ้าเราทําจริงๆแล้วร่วมด้วยช่วยกัน หมู่บ้านไหนที่เป็นเจ้าภาพก็จะหนักหน่อยก็
ยอมรับได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้บริหารจะมีปัจจัยไปช่วยเหลือเพิ่มอีกไหมถ้าเราออกไปรวมทั้งสมาชิกทั้งพนักงานเรา
ออกไปร่วมด้วยช่วยกันก็จะได้งบประมาณเบื้องต้นเป็นเงิน 3,600  บาท 
 
จะให้งบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านละ 1,000 บาท ครับ ถ้ารวมกับงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก ท่าน ส.อบต.
แต่ละหมู่บ้าน 3,600 บาท ก็จะเป็น 4,600 บาท ก็จะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง 
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